


สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>หลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลเพียงไม่กี่เดือน จำนวนรายงานเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมภาวะศีรษะเล็กก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สำหรับคนที่ติดตามข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาคงจะคุ้นตากันดีกับภาพของเด็กคนหนึ่งซึ่งนั่งแช่น้ำอยู่ในถัง เขาคือหนูน้อย เวสลีย์ ตอนที่นางโซลานจ์ เฟอร์เฮร่า คลอดหนูน้อยเวสลีย์ออกมา สื่อต่างๆ กำลังเริ่มรายงานถึงกรณีเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมภาวะผิดปกติซึ่งเป็นผลมาจากเชื้อไวรัสซิกา อีก 2 เดือนถัดมาโซลานจ์ จึงได้รู้ว่าลูกชายของเธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้น โซลานจ์กับเวสลีย์ได้พบกับช่างภาพของสำนักข่าวเอพีซึ่งเป็นผลถ่ายภาพของเธอและลูกไว้ จากนั้นภาพนี้ก็กลายเป็นภาพที่ผ่านสายตาของคนทั่วโลก โซลานจ์และเวสลีย์อาศัยอยู่ในรัฐเปอร์นัมบูกูของบราซิลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสซิกามากที่สุด เธอเองก็ไม่ต่างจากชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งมีฐานะยากจนและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้ ตอนนี้วเอสลี้อายุ 4 เดือนแล้ว แต่เขายังไม่มีโอกาสได้รับการรักษา</p> 	-	-
นานาชาติ	<p>ศาลสหรัฐฯ สั่งให้บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจ่ายเงินชดเชยกว่า 2,500 ล้านบาท ให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่</p> <p>ศาลในรัฐมิสซูรีมีคำสั่งดังกล่าวหลังจากใช้เวลาไต่สวนคดีนาน 3 สัปดาห์ โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตอ้างว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่ของนางแจ็กกี้ ฟอกซ์ ชาวเมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐแอละแบมานั้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กมาเป็นเวลานานหลายสิบปี นางฟอกซ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่เมื่อปีที่แล้ว ขณะมีอายุ 62 ปี ครอบครัวของนางเชื่อว่าบริษัทรู้ว่าการใช้แป้งฝุ่นมีความเสี่ยงอย่างไร แต่ไม่ยอมแจ้งให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจอห์นสันฯ ไม่ยอมรับผลการตัดสินของศาลและระบุว่าจะยื่นอุทธรณ์ เพราะเชื่อว่าแป้งฝุ่นสำหรับเด็กที่จำหน่ายมีความปลอดภัย กับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่สนับสนุนว่าเป็นเช่นนั้น นับเป็นครั้งแรกที่ศาลในสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็ก ซึ่งนอกจากคดีนี้แล้ว ยังมีคดีทำนองเดียวกันนี้กว่า 1,000 คดี ที่รอการพิจารณาของศาล และทนายหลายคนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการยื่นฟ้องเพิ่มมากขึ้นด้วย ด้าน Cancer Research องค์การการกุศลซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในอังกฤษ บอกว่า ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าการใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเป็นมะเร็งรังไข่ หรือ “หากมีความเสี่ยงจริง ก็คงจะน้อยมาก” ขณะที่ Ovacome องค์การการกุศลด้านมะเร็งรังไข่ เห็นว่าแม้ยังไม่หลักฐานชี้ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ แต่เห็นว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งกรรมพันธุ์หรือสภาพแวดล้อม และไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียว อย่างการใช้แป้งฝุ่นเท่านั้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ตำรวจอินเดียจับคนปัสสาวะในที่สาธารณะ คล้องพวงมาลัยประจาน ตำรวจจราจรในเมืองไฮเดอราบัดของอินเดีย ผุดแนวคิดลงโทษคนที่ชอบปัสสาวะเรี่ยราดตามท้องถนน ด้วยการจับคนเหล่านี้คล้องพวงมาลัยดอกไม้สีสดใสเพื่อเป็นการประจาน สารวัตร รามา สวามี บอกว่า ได้ความคิดนี้ หลังจากเห็นเจ้าหน้าที่ในกรุงนิวเดลีใช้วิธีการคล้ายกันเมื่อหลายปีก่อน โดยตำรวจที่พบเห็นผู้ปัสสาวะในที่สาธารณะ จะนำพวงมาลัยไปคล้องคอผู้นั้น แล้วกล่าวตักเตือนไม่ให้ทำผิดอีก พร้อมแนะนำให้ไปปลดทุกข์ในที่ห้องน้ำสาธารณะแทน นอกจากนี้ ตำรวจจราจรยังนำช็อกโกแลตไปแจกจ่ายให้ผู้ขับซีรจรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อค เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับซีรจรถปฏิบัติตามด้วย แม้มาตรการนี้จะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนจำนวนมากที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของตำรวจ แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยที่คิดว่า น่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างสุขาสาธารณะให้มากขึ้น ขณะที่บางส่วนมองว่าปัญหานี้มาจากทัศนคติส่วนบุคคลมากกว่า เพราะไม่เชื่อว่าทุกคนจะปัสสาวะเรี่ยราดตามที่สาธารณะ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ชาเขี้ยวบุกเดี่ยว ภูมิด้านทานตนเอง มีข่าวดีแก่ผู้ชอบดื่มชาเขี้ยวทั้งหลายว่า มีการศึกษาพบว่าชาเขี้ยวมีสรรพคุณบำบัดโรคภูมิด้านตนเองอันบั่นทอนชีวิตต่างๆได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน ได้พบสารพฤกษเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุของมันมีสรรพคุณต่อต้านการอักเสบ ในปริมาณที่มากพอที่จะรักษาโรคอักเสบ โดยไม่ไปขัดขวางการทำงานของเซลล์อื่นๆ หัวหน้าหน่วยวิจัยได้กล่าวว่า เวลาที่รักษาโรคข้ออักเสบ แต่ละอย่างปัจจุบันล้วนแต่มีราคาแพง กดภูมิคุ้มกัน และบางครั้งก็เกิดโทษเมื่อใช้ไปนานๆ ดังนั้นชาเขี้ยวจึงเป็นเท่ากับเป็นยาขนานใหม่ที่ดีที่สุดในขณะนี้ นักวิจัยได้ทดลองให้สารนี้กับสัตว์ที่ป่วยเป็นข้อเท้าอักเสบ และพบว่าอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โรคข้ออักเสบเกิดจากภูมิสร้างตนเอง มักจะเป็นตามข้อนิ้วและข้อเท้า ทำให้ปวดบวมทรมาน และไปทำลายกระดูกอ่อน กัดกร่อนกระดูกจนเสียหาย และทำให้ข้อพิการไป.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ญี่ปุ่นแถลงยืนยันตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายแรกของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นแถลงยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกในประเทศ หลังจากมีการแพร่ระบาดในละตินอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว กระทรวงระบุว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายวัยรุ่นในจังหวัดคานากาวะ ใกล้กรุงโตเกียว โดยก่อนหน้านี้เขาได้อาศัยอยู่ในบราซิล ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้เพิ่มความพยายามในการป้องกันเชื้อไวรัสซิกามีให้เข้ามาในประเทศ หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 ก.พ.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ. ร่วมมือด้านควบคุมโรคติดต่อทั่วประเทศ รองรับการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน-สินค้า นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางเข้าออกประเทศ (ที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) จำนวน 68 แห่ง สังกัดกรมควบคุมโรค 61 แห่ง และสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง พรมแดน 33 แห่ง และฐานทัพเรือที่ถูกกำหนดให้พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตาม IHR จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือพังงา ฐานทัพเรือสงขลา ฐานทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป มีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR, 2005) เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านควบคุมโรคฯ และช่องทางเข้าออกประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฏอนามัยระหว่างประเทศ</p>	-	-
ประเทศ	<p>ลดการแพร่เชื้อจากสัตว์เลี้ยงเจ้าของต้องมีความรับผิดชอบ เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก เคยหรือกำลังติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งชนิดจากโรคที่นำโดยพาหะในสัตว์เลี้ยง โดยที่โรคเหล่านี้แพร่กระจายผ่านจากพาหะไปยังสัตว์และมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะปัจจุบันผู้คนในสังคมเมืองมักมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมากขึ้น รวมถึงการเดินทางข้ามทวีปที่มีมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเร่งต่อการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะปัญหาของโรคที่นำโดยพาหะในสัตว์เลี้ยงนั้นมีแนวโน้มที่จะคุกคามประชากรสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ รศ.นสพ.ดร.สถาพร จิตตपालพงศ์ จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากสัตว์เลี้ยงแสนรัก ภายใต้กิจกรรมซีเอสอาร์ "One Health หมาแมวยิ้มได้ เจ้านายยิ้มด้วย" ที่จัดขึ้นโดย "บริษัท ไบเออร์ ไทย" และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เข้มมาตรการคุมไวรัสชิกาเน้น รพ.-รง.-โรงเรียน-โรงแรม-โรงธรรม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิกาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการ 5 ส 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุ่งลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และโรคไข้ปวดข้อม โดยเน้นในพื้นที่ 6 โรง คือ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และโรงธรรม ทั้งนี้ หากพบเชื้อโรคดังกล่าวในพื้นที่ใดให้ใช้มาตรการ 3-3-1-5-14 ได้แก่ แจกทิ้ม สบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภายใน 3 ชั่วโมง ทิมสบสวนโรคลงสบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุ่งลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง โดยประเมินจากค่าดัชนี ลูกน้ำยุ่งลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ำยุ่งลายและไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง 14 วัน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่</p> <p>สธ.สั่งตรวจเข้มโรคติดเชื้อไวรัสชิกาหากพบสบสวนโรคทันทีภายใน 3 ชม. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิกาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนให้ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุ่งลาย ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกาและโรคไข้ปวดข้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนลูกน้ำ ยุ่งลายพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุด และได้กำชับให้โรงพยาบาลเข้มมาตรการตรวจจับ โรคให้รวดเร็ว หากพบผู้ป่วยสงสัยใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง หญิง ตั้งครรภ์ที่มีไข่ออกฝืน กลุ่มผู้ป่วยไข่ออกฝืนเป็นกลุ่มก้อน เด็กแรกคลอดที่มีศีรษะเล็ก ผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หากพบให้ใช้มาตรการ 3-3-1 ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แจกทิ้มสบสวนโรค เคลื่อนที่เร็วภายใน 3 ชั่วโมง ทิมสบสวนโรคลงสบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง และ ดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุ่งลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน เพื่อให้การ ควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้างโดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุ่งลาย ภายใน 5 วัน ต้องเป็นศูนย์คือไม่พบลูกน้ำยุ่งลาย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง 14 วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่แล้ว</p>	-	<p>นพ. สสจ. พิจิตรมีข้อสั่ง การใน war room เมื่อ 24 ก.พ.59 ให้ ดำเนินการ Big Cleaning Day พร้อมกัน ทั้งจังหวัด วันที่ 7 มี.ค. 59 เพื่อเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสชิกา ใช้เลือดออก ชิคุนคุนยา</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เตรียมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปี2560-2564</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวง สาธารณสุข ได้เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระยะต่อไป ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2564 วงเงินงบประมาณ 11,679 ล้านบาท ตั้งเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ โดยเพิ่มคุณภาพระบบบริการ 12 ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสาขาที่ 13 คือ การปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ตามแผนดังกล่าว ได้ตั้งเป้าหมาย พัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน ให้เกิดขึ้นในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการที่มีคุณภาพครบวงจรภายในเขตสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ มะเร็ง สมอง ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ และกำหนดบริการที่จะส่งมอบประชาชน 45 เรื่อง อาทิ โรคหัวใจ สามารถ ให้บริการผ่าตัดหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรคมะเร็ง มีบริการเคมีบำบัดในโรงพยาบาล ศูนย์และ โรงพยาบาลทั่วไป และบริการรังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และมีศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคละ 1 แห่ง ส่วนบริการด้านจิตเวชและ ยาเสพติด จัดระบบบริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลใหญ่ทุกแห่ง มีบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กถึงโรงพยาบาลชุมชน ด้าน จักษุ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตา บริการแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน ด้านโรคไต มีคลินิกโรคไตเรื้อรังถึง โรงพยาบาลชุมชน ฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ยืนยันยังไม่พบคนไทยได้รับพิษจากหมึกบลูริง</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวผู้บริโภคพบปลาหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง (Blue-ringed octopus) วางปะปนอยู่บริเวณโซนอาหารทะเลและของสด ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัด ยโสธร แล้วแชร์ ในสื่อต่างๆ พบว่าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงนั้น ได้รับรายงานเบื้องต้น จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ว่า ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วโดยยังไม่ได้นำมาวางขายแต่อย่างใด โดยอยู่ระหว่างขั้นตอน การคัดแยกของห้าง โดยพบก่อนแล้วได้นำไปให้ประมง จังหวัดตรวจสอบแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 2 วัน จะทราบว่าเป็นพันธุ์อะไร โดยคาดว่า อาจจะติดมากับอวนลากของชาวประมง อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลง ตรวจสอบแผงอาหารทะเลทุกแห่งโดยไม่พบอาหารทะเลที่มีพิษแต่อย่างใด สำหรับปลาหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง ไม่นิยม นำมารับประทาน จึงไม่เคยพบรายงานว่ามีบุคคลที่กินเข้าไปแล้วเกิดอันตราย อย่างไรก็ตาม พิษของหมึกชนิดนี้จะไม่สลายเมื่อถูกความร้อน หากนำไปปรุงอาหารจนสุก แล้วรับประทานเข้าไป ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ โดยขณะนี้ยังไม่พบว่ามีคนไทยโดนกัดและได้รับพิษจากหมึกชนิดนี้ โอกาสที่จะโดนกัดคือเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนำ มาเล่น หรือตกหมึกได้แล้วไม่รู้ แต่ไม่เคยมีรายงานว่าใครโดนหมึกชนิดนี้กัดในประเทศไทย กรมประมงห้ามนำเข้าหมึกสายวงน้ำเงิน เป็นสัตว์เลี้ยงระยะหนึ่งแล้ว</p> 	-	-









สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รัฐคุมเข้ม 4 มาตรการหวังลดยอดผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศใช้ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ตั้งศูนย์จัดการข้อมูลการบาดเจ็บและฉุกเฉิน (Emergency & Trauma Admin Unit) ในโรงพยาบาลจังหวัด กำหนดผู้ประสานงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทำงานร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 2.มาตรการด้านการจัดการข้อมูล โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกระทรวงคมนาคม 3.มาตรการด้านการป้องกันได้แก่ การแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้ง มาตรการชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันคนในชุมชนของตนเอง และ 4. มาตรการด้านการรักษาโดยเพิ่มคุณภาพการบริการตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาลพร้อมกันนี้ยังได้ปรับแผนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากทุกเทศกาลเป็นการรณรงค์ตลอดทั้งปีและได้ให้ทุกจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา หาจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด/ไตรมาสซึ่งไตรมาสแรกมีรายงานจุดเสี่ยงจำนวน 354 จุด โดยมีการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 256 จุด เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่างในถนนที่มีมืด ติดไฟเตือนบริเวณทางร่วมทางแยก การปิดจุดกลับรถ เป็นต้น ตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวจะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด้านชุมชนทั่วประเทศ สกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ออกสูถนนใหญ่ เป็นต้น</p>	-	<p>มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังตาม มาตรการ ดังกล่าวในช่วง เทศกาล สงกรานต์ และ มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เตรียมความพร้อมด้านการ รักษาพยาบาล</p>
ประเทศ	<p>รุกเพิ่มความรู้ สกัดโรคมะเร็ง</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากการประเมินปัญหาสุขภาพประชาชนทั่วประเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก โดยข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานล่าสุดในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเป็นอันดับ 1 ทั่วประเทศพบ 70,075 คน สูงกว่าปี 2554-2556 ที่มีประมาณ 60,000 กว่าคน และเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวัยแรงงานและผู้สูงอายุ โดย กทม.มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 9,474 คน รองลงมาคือ นครราชสีมา 2,615 คน และเชียงใหม่ 2,052 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตับ ท่อน้ำดี ปอด หลอดลม เต้านม ปากมดลูก ตามลำดับ สำหรับสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด กินอาหารจำพวกไขมัน กินอาหารปนเปื้อนสารอันตราย เช่น ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ออกกำลังกายน้อย และความอ้วน ในการป้องกันและลดการเสียชีวิตนั้น ต้องส่งเสริมพร้อมให้ความรู้ประชาชนในการร่วมกันแก้ไขและพัฒนาสุขภาพร่วมกับภาครัฐ โดยในปี 2559 นี้จะเร่งดำเนินการพัฒนาให้แต่ละตำบลทั่วประเทศ เป็นตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วย.</p>	-	-






สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย. เตรียมออกฉลากอาหาร “เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ” สำหรับอาหารที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค</p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามประกาศกระทรวงว่าด้วยการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนอาหารฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชการกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยฉลากแบบใหม่นี้เป็นฉลากที่ขึ้นกับความสมัครใจของผู้ผลิตในการยื่นขอฉลากอาหารที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น</p> <p>โดยฉลากแบบใหม่นี้เปิดให้ผู้ผลิตอาหารที่ลดหวาน มัน และเค็มมาขอฉลากที่มีสัญลักษณ์ “เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้กับผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และจะช่วยทำให้เลือกสินค้าเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยคาดว่าจะในเดือน มี.ค. ก็น่าจะเริ่มให้ฉลากสินค้าแบบใหม่กับผู้ผลิตได้</p>	-	-
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตรออกเยี่ยมการดำเนินงานอำเภอบางมูลนาก</p>    <p>สสจ.พิจิตรออกเยี่ยมการดำเนินงานอำเภอบางมูลนาก</p> <p>23 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วีรวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำประดาใต้ อำเภอบางมูลนาก มีภาคีในพื้นที่ อสม.ชมรมเกษตรกร กศน.ฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยเสนอแนวทางการทำงานต้องค้นข้อมูลในพื้นที่ และการจัดทำแผนงาน/โครงการ ต้องให้พื้นที่ร่วมจัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p>	-	-
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยม ภาคีและเครือข่ายทับคล้อ</p>    <p>สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยม ภาคีและเครือข่ายทับคล้อ</p> <p>24 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วีรวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยม ภาคี และเครือข่ายชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย คบสอ.ทับคล้อ ขึ้นชมการดำเนินงานของเครือข่าย อสม.ชมรมผู้สูงอายุ และการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมี</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
<p>จังหวัด</p>	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์ โพสต์ใน Facebook ว่า</p> <p>23/2/59 16.40 ว.40 รถน้ำมัน+จยย สาทิส หน้าป้อมชะมั่ง ต.ชะมั่ง รับแจ้งอุบัติเหตุ บริเวณ หน้าป้อมสายตรวจตำบลชะมั่ง กู้ภัยสรรเพชญ์ ร่วมกับกู้ชีพ อบต.ชะมั่ง ตรวจสอบ ถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน หน้า ที่ทำการสายตรวจตำบลชะมั่ง พบ รถหกล้อบรรทุกน้ำมันชนกับ รถจักรยานยนต์ สภาพพังเสียหาย และอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกน้ำมัน พบ ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย อาการอาหืด ปฐมพยาบาล กู้ชีพ อบต.ชะมั่ง นำ ออกจากจุดเกิดเหตุ เปลี่ยนถ่ายรถโรงพยาบาล พิจิตร</p> <p>สถานที่ หน้าที่ทำการสายตรวจ ต.ชะมั่ง</p> <p>อาการ สาทิส 1 ราย</p> <p>หน่วยงาน กู้ภัยสรรเพชญ์พิจิตร(พิจิตร,ดงป่าคำ),กู้ชีพ อบต.ชะมั่ง</p> 	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>จังหวัด</p>	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์ โพสต์ใน Facebook ว่า</p> <p>25 กุมภาพันธ์ 2559 (18.20)</p> <p>รับแจ้งจากสภ.เมืองพิจิตร มีเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ใกล้เคียง อบต.เมืองเก่า จ.พิจิตร จึงรีบไปตรวจสอบร่วมกับกู้ชีพท่าหลวง สายตรวจตำบล และรถยก อส.ตร.ทางหลวง เมื่อถึงในจุดเกิดเหตุพบรถเก๋ง อาเมร่า สีเทาสภาพหน้าพังยับเยิน ชนกับรถซูซูกิแคร์รี่ สีขาว สภาพคว่ำตะแคงอยู่บริเวณกลางสะพานข้ามคลอง กีดขวางการจราจร 1 ช่องทาง จุดเกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เด็กชาย 1 ราย เด็กหญิง 1 ราย จึงประสานร้อยเวรตรวจสอบในจุดเกิดเหตุกู้ชีพท่าหลวงนำส่ง รพ.ชัยอรุณเวชการ... สรรเพชญ์อำนวยความสะดวกจราจรในจุดเกิดเหตุ..รถยก อส.ตร.ทางหลวงนำรถเก็บรักษา สภ.เมืองพิจิตร</p> 	<p>-</p>	<p>-</p> <p><input type="radio"/> สอบ <input checked="" type="radio"/> ทราบ</p> <p><input type="radio"/> ขอบพบ <input type="radio"/> ลงบันทึก</p> <p><input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> ประสาน</p> <p>SE-9 (17)</p> 

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

